

ชื่องานวิจัย การบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ผู้เขียน นายสุทิน ทองพลับ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปีที่เขียน 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานฝ่ายพัฒนา กิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก วิชาและครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า

การบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ในภาพรวมมีความ พึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทั้ง 6 ด้าน โดย กิจการที่พึงพอใจสูงสุดได้แก่ ด้านงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา คือ การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน รวมทั้งกิจกรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านงานครูที่ปรึกษา คือ การเสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำกลุ่ม/ห้องเรียน ด้านงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน คือ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย ด้าน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน คือ การจัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ ด้านงานปกครอง คือ การประสานงาน และการให้ความร่วมมือต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท ก่อความไม่สงบ และด้านงานสวัสดิการ นักเรียนนักศึกษา คือ การจัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ มากที่สุดได้แก่ ด้านงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างเพียงพอ ด้านงานครูที่ปรึกษา ควรมีระบบ บริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน ด้านงานโครงการพิเศษและบริการ ชุมชน ควรส่งเสริมให้ ครู นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสบริการวิชาชีพเพื่อเสริมทักษะและบำเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคมตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ควร มี การแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ด้านงานปกครอง ควร สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลนักเรียนนักศึกษาให้จริงจังต่อเนื่อง และด้านงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ควรจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจำห้องพยาบาล